






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
25 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ย้ำป้องกันตนเอง+ฉีดวัคซีน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ข่าวสด บทบรรณาธิการ) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ช่วงที่เชื้อโควิดกลับมาซ้ำอีกครั้ง ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และให้กลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีน - ข้อมูลอีกด้านจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เตือนให้เพิ่มมาตรการป้องกันตนเองและต่อผู้อื่น มีการคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันอาจสูงถึงวันละ 26,000 ราย ถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2565 และยังคงจะเพิ่มขึ้นได้อีก ขอให้กลับมาเพิ่มมาตรการป้องกันตนเองมากขึ้น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และการสาธารณสุขของรัฐจะไม่บกพร่องหย่อนยานในช่วงรอรัฐบาลใหม่ ถ้าปฏิบัติควบคู่กันก็จะผ่านโควิดช่วงฤดูฝนไปได้</p> <p>2. เคสสูงอายุติดเชื้อปอดแพบ 2 ช้าง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, facebook) - นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความ ยกกรณีผู้ป่วยสูงอายุติดเชื้อโควิด 19 มีเสมหะเหนียวข้น ไม่สามารถไอออกได้ ทำให้หลอดลมอุดตันจนปอดแพบทั้งข้างและเสียชีวิต โดยพบเป็นรายที่ 2 ภายในเวลา 1 เดือน แต่คนแรกอายุ 83 ปีต้องใส่ท่อหายใจและเครื่องช่วยหายใจ ดูดเสมหะทางท่อหายใจ ในที่สุดถอดเครื่องช่วยหายใจและกลับบ้านได้ แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มเสี่ยงอายุมาก มีโรคประจำตัวหลายโรค อาจป่วยหนักและเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนลูกผสม XBB ลักษณะที่แปลกแต่พบน้อยมาก</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. แจ้งความซูวิทย์ หมิ่นเจ้าพนักงาน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., news1live) - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ มอบหมายให้ ผอ.กองกฎหมาย ดำเนินการร้องทุกข์ กรณี นายซูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ คุณหมื่นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2566 ที่ร้าน DISPENSARY 24 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยเจตนาพุดจาในลักษณะยั่วด้วยถ้อยคำที่รุนแรง หยาดคาย และมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวถ่ายทอดสดผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Youtube ณ สน.ทองหล่อ</p> <p>2. เยลลี่ผสมกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, one31, newtv, pptv, INN, mcot, thebangkokinsight, thailandplus) - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผยกรณีมีผู้บริโภคเข้ารพ.หลังรับประทานขนมเยลลี่ ภายหลังพบว่ามีส่วนผสมของกัญชา โดยมีสติเกอร์ปิดทับส่วนประกอบที่ระบุมีกัญชา ว่า ออย.ตรวจสอบพบว่าเป็นอาหารผลิตจากต่างประเทศ ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายและไม่ได้ขออนุญาตจาก ออย. รวมถึงไม่พบการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน หากพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมเตือนอย่าซื้อมารับประทาน</p> <p>3. การนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ch7) - ศ.อานันท์ ตันโส ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ม.แม่โจ้ กล่าวถึง MOU 8 พรรคร่วมรัฐบาล ว่า ไม่เห็นด้วยเพราะกัญชาถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ หากควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ภายใต้การศึกษาวิจัยของนักวิชาการ มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทางเลือกเกษตรกร เชื้อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจปีละ 100,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์กว่า 70 สูตรตัวยา ด้านอาหาร เครื่องสำอาง เครื่องดื่มสมุนไพร และส่งมอบผลผลิตกว่า 10 ตัน/ปี ให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ อภ. และคณะเภสัชศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย นำไปผลิตยารักษาโรค บำบัดรักษาสุขภาพ แต่การผลิตใช้พื้นที่เพียง 30% ของพื้นที่ทั้งหมด รู้สึกกังวลใจว่ารัฐบาลจะเดินหน้าหรือถอยหลัง จึงไม่กล้าเดินหน้าแบบ 100%</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ญ.ผกากรอง ขวัญข้าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบกับการอนุญาตให้ใช้รักษาในทางการแพทย์</p> <p>- ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้จำหน่ายกัญชาในพื้นที่เมืองภูเก็ต ระบุ ไม่เห็นด้วยกับการนำเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด อาจจะกระทบเป็นวงกว้าง เพราะผู้ประกอบการและเกษตรกรได้ลงทุนปลูกส่งจำหน่ายไปแล้ว ส่วนกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยว หากมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ผู้ประกอบการพร้อมปฏิบัติตาม สร้างเศรษฐกิจให้เติบโตได้</p> <p>- ผู้ประกอบการจำหน่ายกัญชาแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี กล่าวว่า กังวลว่าจะกลับไปเป็นยาเสพติด แต่เชื่ออย่างน้อยจะมีกฎหมายควบคุม เช่น การมีแพทย์มานั่งประจำร้านให้เป็นกัญชาทางการแพทย์ แต่ร้านที่ทุนน้อยจะไม่เหลือกำไรสุดท้ายก็ต้องปิด</p> <p>- น.ส.สุนิศา โสภระโทก ผู้บริหารสหคลินิกเรเมดี้ แคนน์ โคราช เผยว่า จากแถลงการณ์ MOU จะทำให้กลุ่มวิชาชีพชุมชนผู้ปลูกกัญชาได้รับความเสียหายมหาศาล ขณะนี้วิชาชีพชุมชน กำลังถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากร เป็นผู้ปลูกยาเสพติดให้โทษ ทั้งที่มีการทำโรงเรือนถูกต้องตามมาตรฐานของ อย. และ สธ.ทุกประการ ขอให้รัฐบาลทบทวนว่าจะห้ามและส่งเสริมอะไรบ้าง โดยเฉพาะส่วนที่เป็น CBD ที่ไม่ใช่สารเสพติด รัฐบาลควรที่จะส่งเสริมให้วิชาชีพชุมชนปลูก แล้วนำมาใช้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ประชุมสมัชชาอนามัยโลก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, ทวีช่อง TNN, แนวหน้า, ไทยนิวส์, acnews, pptv, thailandplus, thaigov, TOPNEWS, TheCoverage, Hfocus, ch7, mcot)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 และกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ 75 ปี องค์การอนามัยโลก : การให้ชีวิตที่ดีต้องร่วมกันขับเคลื่อนสุขภาพดีถ้วนหน้า” เมื่อวันที่ 23 พ.ค.66 ที่ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยกล่าวย้ำว่า 4 ปัจจัยสำคัญที่ช่วยประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง ประชาชนมีชีวิตที่ดีและบรรลุการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า คือ มีการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่, ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, ปัจจัยทางสังคมและการค้า และการมีส่วนร่วมทางสังคมและชุมชน</p>	-
<p>ประชุม FPGH หรือความร่วมมือด้านสาธารณสุข</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ไทยโพสต์, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ร่วมประชุมกับ 7 ประเทศกลุ่ม FPGH หรือแนวทางความร่วมมือภายใต้หัวข้อ “กลับสู่สามัญ – การจัดการความท้าทายด้านสาธารณสุขโลกในบริบทของนโยบายต่างประเทศ” เสนอให้ความเท่าเทียมด้านสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การมีระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง การแบ่งปันข้อมูล และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม FPGH ในการแสดงบทบาทนำในเวทีสาธารณสุขโลก เป็น 4 มิติหลักสำคัญในการรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพโลกในบริบทของนโยบายต่างประเทศ</p>	-
<p>เตือนภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลัน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, ไทยนิวส์, thansettakij, mcot, The Reporters)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ร่างกายจะดูดซึมสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และกระจายไปทุกส่วนของร่างกายภายในเวลา 5 นาทีหลังดื่ม ออกฤทธิ์กระทบระบบประสาทส่วนกลาง เกิดพิษต่อระบบต่างๆ เช่น ทำให้สมองเสื่อม ความคิดความจำบกพร่อง เกิดไขมันสะสมในตับ ตับอักเสบ และเกิดภาวะตับแข็งตามมา เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เตือนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในระยะเวลาดังกล่าว อาจเกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลัน หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	-
<p>ดูแลตนเองจากโรคหลอดเลือดสมอง ต้นเหตุอัมพฤกษ์-อัมพาต</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thebangkokinsight, tnn, newtv, The Reporters, spacebar, thecoverage)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 1 ของคนไทย พบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของโรคทางระบบประสาท ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการ แนะนำประชาชน หากมีอาการแขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดลำบาก มองเห็นภาพซ้อนแบบเฉียบพลัน ควรรีบไป รพ.ทันที ภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว ลดความพิการและเสียชีวิต</p>	-
<p>มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แม้พบไม่บ่อยแต่อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพศชาย หากพบปัสสาวะเป็นเลือด มีประวัติสูบบุหรี่</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติสัมผัสสารกลุ่มอะโรมาติกเอมีนเป็นประจำ ควรพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม จะช่วยให้พบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสามารถรักษาให้หายขาดได้</p>	
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนขั้นพื้นฐาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พ.ค. 66 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ อย. และเจ้าหน้าที่ สสจ. ให้สามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	-
<p>ทวนวัดปลอดบุหรี่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ สกู๊ปพิเศษ</p> <p>- สสส. กล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนให้พระสงฆ์ สามเณร และวัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ โดยสนับสนุน มูลนิธิโพธิญาณ ในการขับเคลื่อนวัดหรือศาสนสถานให้เป็นที่ปลอดบุหรี่ ปลอดจากปัจจัยเสี่ยง คาดจะดำเนินการตามที่ทำอยู่แล้วในวัดต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 19 จังหวัด และการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ให้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับสามเณร ทั้งนี้ การใช้วัดเป็นฐานในการชวนคนเลิกบุหรี่ พบผู้ร่วมลงนามอธิษฐานจิต ลดเหล้า ลดบุหรี่ ถึง 13,000 กว่าราย ใน 3,000 วัด มีพระสงฆ์ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 147 รูป</p>	-
<p>งานวิจัยการตลาดสามมิติสู่การเปลี่ยนแปลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. สกู๊ปพิเศษ</p> <p>- วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล เผยแพร่งานวิจัยของนศ.ปริญญาโท รุ่น 24B เรื่อง "What If Marketing การตลาดสามมิติสู่การเปลี่ยนแปลง" โดยมีการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน ช่วงวัยเบบี้บูมเมอร์จนถึง Gen Z ระหว่างวันที่ 13-21 มี.ค 2566 พบคนไทยมีปัญหาโรคอ้วนสูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน และต้นเหตุมาจากอาหารที่เลือกรับประทาน และมีความรู้ด้านอาหารสุขภาพ แต่ไม่ซื้อเพราะราคาแพง รวมถึงพบกลุ่ม Gen Y เครียดสูงที่สุดเพราะกดดันตัวเอง ต้องการบาลานซ์ทั้งความสำเร็จในชีวิตและยังหาความสุขให้กับตนเองได้ กลุ่มเบบี้บูมเมอร์เครียดปัญหาสุขภาพมากที่สุด และอุปสรรคการเข้ารับบริการสุขภาพจิต คือ ค่าใช้จ่ายสูง เข้าถึงไม่สะดวก และไม่ทราบข้อมูล รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จะยอมจ่ายเพื่อรับบริการสุขภาพจิต 56% ต้องการให้ไม่เกิน 500 บาท 27% ที่จะยอมจ่ายมากกว่าครึ่งละ 500 บาท และ 17% ต้องการให้เป็นบริการฟรี</p>	-